



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: ถั่วเหลือง...หลังนา
3. คอลัมน์: รอบโลกวันนี้: เกาหลีใต้คุมหวัดนก
4. ภาพข่าว: เกษตรทฤษฎีใหม่
5. เกษตรฯเตรียมจัดวันดินโลก4-8ธค.ที่ปากช่อง
6. ภาพข่าว: ทิศทางการศึกษา
7. 'มณัญญา'จีฟีนอดีตก.โซโฟนสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ
8. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ประชัน
9. คอลัมน์: แมวดำขี้ข้าว
10. 'บินไทย'ดันรายได้คาร์โก้ ลุย'ขนส่งสินค้า'ผักผลไม้

สื่อ

- แนวหน้า
ไทยรัฐ
แนวหน้า
สยามรัฐ
แนวหน้า
มติชน (กรอปปาย)
แนวหน้า
มติชน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14461 หน้า : 8(บน)



ชายคาพระพิรุณ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2563 - 1 ม.ค. 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนี้ เป็นผู้นำแถลง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายประภัตรบอกว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ำธรรมชาติ การชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร พื้นที่อุดมสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา และปศุสัตว์ ที่เป็นอาชีพหลักของประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางกระทรวงเกษตรฯ จะได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้

โดยกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับภาคเอกชนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิดสามประการ ได้แก่ ค่อยๆอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 1) เกษตรอัจฉริยะ พื้นที่ 2) เกษตรปลอดภัย 3) เกษตรชีวภาพ 4) เกษตรแปรรูป และ 5) เกษตรอัจฉริยะ

โดยในงานนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำนวัตกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ การจัดการกรรมประกวดสัตว์ที่เลี้ยงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประกวดกระบือ ไล่พื้นเมืองสวยงาม โคน้อย และแพะ จากกรมปศุสัตว์ การจัดแสดงผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว นวัตกรรมการตลาด ต้นทุน การแปรรูปและจำหน่ายข้าว จากกรมการข้าว กิจกรรมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพในระยะสั้น เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีดครบวงจร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) IoT เกษตรออนไลน์ฯ พื้นที่ ส.ป.ก.ทองคำ จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การจัดแสดงนิทรรศการฝนหลวง พร้อมจัดแสดงเครื่องบินฝนหลวง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการวันดินโลก สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จากกรมพัฒนาที่ดิน การจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำ จากกรมชลประทาน การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรื่องกุ้งก้ามกราม การประกวดปลาสวยงาม ปลากาด จากกรมประมง การจัดแสดงนิทรรศการสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการและการปล่อยสินเชื่อเงินกู้แก่เกษตรกร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการ Application Smart ME จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดแสดง Application พยากรณ์ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการทำการเกษตรในพื้นที่แถบโรงพยาบาลนคร 2 มิติ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงการปลูกพืชในโรงเรือน (ทำน้อยได้มาก) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NBAC) และ Application กระดานเศรษฐี จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ยังมีมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ถั่วเหลือง...หลังนา

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22959 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



ถั่วเหลืองพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังจากการทำนา นอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ยังเป็นการปรับปรุง โครงสร้างของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และยังเป็นพืชที่มีขนาดสำหรับเกษตรกร เนื่องจากแต่ละปีสามารถเพาะปลูกได้ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ปลูก ก.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว ต.ค.-พ.ย. และฤดูแล้ง ปลูก ธ.ค.-กลาง ม.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย.

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังนา) ของจังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60, มช 85 และพันธุ์พื้นเมืองซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย กก.ละ 25-30 บาท ปลูกด้วยวิธีการหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 20 กก.

มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 90-110 วัน ให้ผลผลิตรวม 868 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต

ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 14.5% เฉลี่ย 19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 3,990 บาท/ไร่/รอบ



การผลิต ไร่/รอบการผลิต 1,168 บาท/ไร่/รอบการผลิต ด้านสถานการณ์ตลาดผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกษตรกร จะจำหน่ายในลักษณะ เมล็ดแห้งให้กับพ่อค้า

ที่รวบรวมในท้องที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป ส่วนอีกร้อยละ 5 เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไป

จึงขอเชิญชวนและส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลือง คุณภาพดีเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นปลูกเพียง 4 เดือน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูง ราคาดี เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และยังมีบำรุงคุณภาพดินส่งผลให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกต้องมีความเหมาะสมพอควร มีปริมาณน้ำเพียงพอและสามารถระบายน้ำออกได้ดี และต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพการเก็บเกี่ยว ต้องควบคุมคุณภาพเมล็ดในเรื่องของความชื้นสูงเพราะจะทำให้เมล็ดบวม เน่า เสียหาย เกษตรกรที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาด ถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4446-5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14461

Col.Inch: 8.54

Ad Value: 10,675

คอลัมน์: รอบโลกวันนี้: เกาหลีใต้คุมหวัดนก

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 32,025

คลิป: สีสี่



☐ เกาหลีใต้คุมหวัดนก

โซล - สำนักข่าวยอนฮับของทางการเกาหลีใต้รายงานว่า ทางกรยืนยันเมื่อวันเสาร์ว่า พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในฟาร์มเป็ดเมืองซองอูบ จังหวัดชอลลาเหนือ ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ 290 กิโลเมตร กระทรวงเกษตรระบุว่า เป็นการพบไข้หวัดนกล่าสุด หลังจากพบครั้งล่าสุดในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในเดือนมีนาคม 2561 และพบในสัตว์ปีกตามธรรมชาติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่พบไข้หวัดนกซึ่งก่อโรคได้สูงทั้งในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและในฟาร์ม กระทรวงได้ห้ามคนและยวดยานในรัศมีไม่ห่างจากฟาร์มเป็ดดังกล่าวเดินทางออกนอกพื้นที่ และได้เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ที่พบไข้หวัดนก นอกจากนี้ยังห้ามยานยนต์บรรทุกสัตว์มีชีวิตเข้าไปในพื้นที่สงวนไว้สำหรับนกอพยพด้วย ไข้หวัดนกนอกจากทำให้สัตว์ปีกป่วยแล้ว ยังทำให้สัตว์ปีกตายได้



เกษตรทฤษฎีใหม่...วิสาหกิจ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร และผู้รับจ้างแรงงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เกษตรเตรียมจัดวันดินโลก4-8ธค.ที่ปากช่อง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวันดินโลกปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษาปฐพีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน” ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานหลักจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 บูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันดินโลกนั้น กลุ่มสมาชิกความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก โดยประเทศต่างๆ จะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน

สำหรับวันดินโลกในปี 2563 GSP กำหนดหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษาปฐพีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยร่วมกับเครือข่ายดังที่กล่าวมาแล้ว ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากรดินตามศาสตร์พระราชา ให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นางสาวเบญจพร ชاکรานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ภายในงานวันดินโลก มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ภาคนิทรรศการ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดิน แห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นิทรรศการโมเดล ดิน หิน แห่งประเทศไทย นิทรรศการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก. ทองคำ นิทรรศการฝนหลวง ตำราพระราชทาน ร.9 นิทรรศการทหารผลิตพันธุ์พืชดี นิทรรศการ Smart Tumbon ตอบโจทย์เกษตรกรและนิทรรศการไฮไลต์ของงาน นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษาปฐพีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน นอกจากนี้ ยังมีงานเสวนาวิชาการ กิจกรรมร่วมเล่นนิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน การเดิน Trail ดินโลก’63 การประกอบอาหาร ชนมนพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีประจำเมืองและอาหารอร่อย และภายในงานจะมีบริการรถพ่วงรับส่ง พร้อมมีคฤหาสน์ และวิทยากรเพื่อนำประชาชนทุกท่านเที่ยวชมอย่างจุใจ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มติชน
กรอมน้ำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/-

วันที่: อังคาร 1 ธันวาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15605

Col.Inch: 16.02

Ad Value: 17,622

ภาพข่าว: ทิศทางการศึกษา

หน้า: 18(บนซ้าย)

PRValue (x3): 52,866

คลิป: ชาว-ดำ



ทิศทางการศึกษา - สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย จัดสัมมนาทิศทางการศึกษา การเศรษฐกิจ และแนวทางการประสบความสำเร็จของเด็กไทยในอนาคต ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดร.ปริญญา พานิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มร.ทีโมธี อารอน นูโล่ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น ที่โรงแรมอวานีพาลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

'มัญญา'จีฟั่นอดีตกก.ไซโฟนสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ประสานกับสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นการลับเพื่อให้เร่งดำเนินคดีกับอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) ที่มีการทุจริตทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายกว่า 2,285 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินการของเจ้าพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนปกติเป็นไปอย่างล่าช้า จะยิ่งส่งผลเสียหายมากขึ้น หากให้ดีเอสไอดำเนินการจะทำงานได้รวดเร็วว่าขั้นตอนปกติ จึงนำมาสู่การจับกุมอดีตกรรมการ สอ.สรฟ. ที่ดำเนินการทุจริตได้วันนี้

“เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีการหารือกันเป็นการลับของ 3 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการได้ในเรื่องนี้ ซึ่งได้ขอให้ดีเอสไอเร่งดำเนินการ เรื่องนี้ให้ทำตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ไม่ต้องเกรงใจใคร ไม่ต้อง

ไว้หน้าใคร ให้ดำเนินการกับทุกคนที่ทุจริต และหลังหารืออยากให้มีการจับกุมได้ภายใน 15 วันหรือไม่เกิน 1 เดือน เพราะเกรงจะมีการไหวตัวก่อน ซึ่งรายละเอียดการทุจริตให้ประสานกับกรมทั้งสองได้ตลอดเวลาเพราะข้อมูลมีครบทั้งหมด หลังจากนั้นทางดีเอสไอได้ส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการมาเป็นระยะให้ดิฉันทราบ จนนำมาสู่วันนี้ซึ่งเชื่อว่าด้วยขบวนการของดีเอสไอจะทำให้ได้เรื่องนี้ได้ข้อยุติโดยเร็ว”นางสาวมัญญา กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มีการประสานงานและดำเนินการเป็นการลับในเรื่องนี้ โดยรมช.เกษตรฯได้กำชับว่าหากดีเอสไอขอข้อมูลอะไรให้เร่งดำเนินการทันที ซึ่งข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งก็คือชุดเดิมที่ร้องไว้กับพนักงานสอบสวนที่ สน.นพวงศ์ และ สน.ปทุมวัน มาก่อนหน้านี้ ทำให้ดีเอสไอไม่ต้องเสียเวลาในการสอบสวนข้อมูล

เพิ่มเติม และด้วยอำนาจสอบสวนตามกฎหมายของดีเอสไอ กรมจึงเห็นว่าทำให้ดีเอสไอมาช่วยทำคดีจะเป็นผลดีต่อสมาชิกในขบวนการสหกรณ์แห่งนี้

สำหรับกรณีการทุจริตของอดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ (สอ.สรฟ.) ได้มีการตรวจพบว่า มีการอนุมัติเงินกู้พิเศษไม่เป็นไปตามระเบียบให้แก่สมาชิก 6 ราย ในช่วงปี 2556-59 รวม 199 สัญญา ยอดเงินกู้คงเหลือ 2,285 ล้านบาท หลังพบเหตุ 21 พ.ย. 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องและกรมได้มีการตรวจพบว่ามีกรณีทุจริตจริง จนเป็นเหตุให้สอ.สรฟ.เสียหาย จากนั้นกรมได้มีการดำเนินการตามกฎหมายของพร.บ.สหกรณ์มาต่อเนื่องไม่มีการเว้นวรรค หรือละเว้นการดำเนินการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนนำมาสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษ และล่าสุดประสานกับดีเอสไอเข้าจับกุม

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15604
Col.Inch: 19.70 Ad Value: 21,670
คอลัมน์: คอफीเบรก: ประชัน

หน้า: 6(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 65,010

คลิป: ชาว-ดำ



ประชัน



ก ระหว่งติดท็อปที่จำนวนรัฐมนตรีมากที่สุด
รัฐบาลชุดนี้ ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีถึง 4 รัฐมนตรี โดย **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ อีก 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ได้แก่ **มนัญญา ไทยเศรษฐ์**, **ธรรมนัส พรหมเผ่า**
และ **ประภัตร โพธสุธน**

แต่ละท่านก็จะมีคาแร็กเตอร์แตกต่างกันไป โดยที่
ภาพลักษณ์ปกติจะเคร่งขรึม น่าเกรงขาม แต่เมื่อ
ลงพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย กระจับข้าวแอบ
ส่องคอสดูม การโพสต์ทำถ่ารูปของแต่ละรัฐมนตรี

เรียกว่า กินกันไม่ลงเลยทีเดียว

ไม่เคยเห็นมุ่มมั่งมึงก็ได้เห็น อย่างที่นเฉลิมชัย
นั่งอยู่ในทุ่งดอกไม้สีแดงสด พร้อมยกมือมินิฮาร์ท
อีกคน ทันธรรมนัสสวมเสื้อสีเหลืองสด สะดุดตาว่าใคร
ทันประกัตรคว่าชุดประจำเสื้อม่ออมคาดผ้าขาวม้า
ลายสก็อต ส่วนที่นมนัญญามาพร้อมชุดสวยแพชั่น
ล้ำยุค

จัดเต็มกันขนาดนี้ จะไม่ให้ส่อง ไม่ได้แล้วค่ะ
ยิ่งใจกระจับข้าวก็จะเป็นเอพีแอบส่องการทำงาน
และแพชั่นงามๆ ของแต่ละท่านต่อไปนะคะ (อิอิ)



แมวดำขำซ่า

โดย : แมวดำ

เรื่องราวในวงการมวยของไทย กลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักหลังการเสียชีวิตแชมป์โลก WBC รุ่นสตรอว์เวต 105 ปอนด์ของ **"ยักษ์แคระ" วันเฮง ซีฟิเอฟ** ที่ไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ โดยแพ้นคะแนนให้กับ **เพชรมณี ซีฟิเอฟ** ที่ไฟต์นี้หันไปใช้ชื่อจริงอย่าง **ปัญญา ประดับศรี** ในฐานะผู้ท้าชิงชาวไทย และกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ ซึ่งเสียงแฟนมวยบอกว่า วันเฮง ที่หยุดสถิติแชมป์ไร้พ่าย 54 ไฟต์ น่าจะชนะหรือเสมอมากกว่า แต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้ว และเข็มขัดยังคงอยู่ในประเทศ จนโดนวิจารณ์ว่าเหมือนเรือล่มในหนอง **☆☆☆** การเสียชีวิตของนักเตะระดับตำนานของโลกลูกหนังอย่าง **ดีเอโก้ มาราโดน่า** จากอาการหัวใจวายในวัย 60 ปี นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอล และอีกเรื่องที่น่าเศร้าคือ **"โค้ชเฮง" วิทยา เลาหกุล** อดีตผู้เล่นทีมชาติไทย เคยมีโอกาสได้ร่วมทีม นาโปลี กับตำนาน **"ฟ้าขาว"** รายนี้มากแล้ว หลังหมดสัญญา 3 ปี กับ แฮร์ธา เบร์ลิน ในเยอรมนี แต่เจ้าตัวกลับตัดสินใจปฏิเสธไปจึงพลาดการได้ลงเล่นร่วมกับสุดยอดนักเตะที่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงอย่างเช่นทุกวันนี้ **☆☆☆** สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหวดลูกหวายต้องไม่พลาดชม การแข่งขัน

"ตะกร้อไทยแลนด์ลีก" ดิวิชั่น 1 (ชาย) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยจะทำการแข่งขันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 คู่ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.นครปฐม พบ แพร์ ถัดมาเวลา 17.00 น. เลย พบ ศรีสะเกษ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ชัยภูมิ พบ ชลบุรี และเวลา 17.00 น. ปทุมธานี พบ พิษณุโลก รับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่ ทุกแมตช์ เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน MONOMAX (โมโนแมกซ์) ได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือรับชมผ่าน www.monomax.me ทั้ง 72 แมตช์ และสำหรับสมาชิกที่สมัครแพคเกจดูหนังออนไลน์โมโนแมกซ์สามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกเกมการแข่งขัน **☆☆☆** ด้าน **นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน **นายสุชาติ เจริญศรี** รอง

อธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ และ **นายวรวิทย์ บุญเนตร** ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ประชานอนุกรรมการด้านกิจกรรมเพื่อสันถนาการ ร่วมแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "วิ่งซิวๆ ชมวิวหลักล้าน" RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ในโอกาสครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน และครบรอบ 50 ปีเขื่อนแม่กลอง รายได้จากงานจัดงานจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล

สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรกรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนมหิกุญโรพยาบาลชลประทานและโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียง ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเข้าร่วมงานได้ที่ www.jogandjoy.com **☆☆☆** ด้าน สपोर्टมอลล์ (SPORTS MALL) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน "สปอร์ตมอลล์ เอ็กซ์โป 2020" (SPORTS MALL EXPO 2020) มหกรรมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี รวบรวมสินค้ากีฬาครบทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ ทุกวัย จากแบรนด์ดังทั่วโลก พร้อมกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ สपोर्टมอลล์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์, เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สตรี (ยกเว้น รามคำแหง และบลูพอร์ตหัวหิน **☆☆☆** ปิดท้ายมีกิจกรรมมาฝาก **เมฆย่น เคนเกรียงไกร** ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วิ ฟิตเนส จำกัด ผู้นำด้านคลาสออกกำลังกายที่มีคุณภาพ ร่วมกับ **ศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย** ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวกิจกรรม "30 DAYS CHALLENGE SEASON 2 ฟิตหุ่นสวยรวยเงินแสน" ด้วยการลดมวลไขมันในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเงินรางวัลรวมมูลค่า 360,000 บาท ในงานได้รับเกียรติจาก **เทพพันธ์ อัครธนกุล** รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และ **จี ยอน** มาร่วมงานด้วย ณ วิ ฟิตเนส โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน...

'บินไทย'ดันรายได้คาร์โก้ ลุย'ขนส่งสินค้า'ผักผลไม้

กรุงเทพธุรกิจ ● “การบินไทย” เร่งหารายได้คาร์โก้ ทางแผนปี 2564 ลุยส่งออกผัก-ผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่ม “พาณิชย์” หนุนเต็มสูบ ชี้เทรนด์ส่งออกสดไปถึงปีหน้า

นายสุวรรณนะ สีนุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางลดลง แต่การบินไทยเห็นโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า (คาร์โก้)

“การบินไทยสร้างความร่วมมือ 3 กระทรวง คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นการขนส่งผักและผลไม้ ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรภาคส่งออกและการบินไทย”

ทั้งนี้ที่ผ่านมการบินไทยขนส่งผักและผลไม้ตามฤดูกาลโดยจัดราคาขนส่งถูกพิเศษเพื่อสนับสนุนการส่งออก และช่วยกระจายสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่ได้รับการตอบรับดี เพราะที่ผ่านมการบินไทยได้ขนส่งสินค้าไปหลายประเทศ เช่น มะม่วง ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

รวมทั้งได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอข้อมูลแนวโน้มการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ปี 2564 เพราะปัจจุบันการบินไทยทำการบินถึงพาณิชย์ โดยมีจุดหมายปลายทางเพิ่ม อาทิ ยุโรป ซึ่งประเมินว่าธุรกิจคาร์โก้ปีหน้าจะสร้างรายได้สนับสนุนการบินไทยต่อเนื่อง

สำหรับเที่ยวบินพิเศษถึงพาณิชย์ เดือน พ.ย.-ธ.ค.แบบไป-กลับ คือ 1.กรุงเทพฯ-ลอนดอน ทำการบิน

ในวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน 2.กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต ทำการบินวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน 3.กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน ทำการบินวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน

4.กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ทำการบินเดือน พ.ย.วันพุธที่ 4 และ 18 พ.ย. 2563 และเดือน ธ.ค.ทำการบินวันพุธ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน 5.กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ทำการบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ทำการบินวันพุธและเสาร์ และเส้นทาง โตเกียว(นาริตะ)-กรุงเทพฯ ทำการบินวันพฤหัสบดีและอาทิตย์

6.กรุงเทพฯ-ไทเป เดือน พ.ย.ทำการบินวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน และวันพุธที่ 4 และ 18 พ.ย. 2563 ส่วนเดือน ธ.ค.ทำการบินวันศุกร์ที่ 4, 11, 18 และวันพุธที่ 23 ธ.ค.2563

7.กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทำการบิน สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทำการบินในวันอาทิตย์ และเส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ทำการบินในวันจันทร์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า ผู้แทนการบินไทยได้เข้าพบขอข้อมูลธุรกิจส่งออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจของการบินไทยในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยเฉพาะคาร์โก้ที่ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มการส่งออกไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจซึ่งถ้าการบินไทยทำธุรกิจคาร์โก้มากขึ้นจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรที่เฝ้าเสี่ยงย่ำแย่สวนขึ้น เช่น ดอกไม้ อาหารสด

“ตอนนี้แนวโน้มการส่งออกสินค้าค่อยๆฟื้นตัว ตั้งแต่ปลายปีนี้ ต่อเนื่องถึงปีหน้า การเข้ามาในธุรกิจขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันความต้องการนี้ น่าจะช่วยให้แผนปรับตัวทางธุรกิจของการบินไทยมีแนวโน้มดีขึ้น”